

# TIN

## CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Acronyms! Bạn có biết chữ "Acronyms" có nghĩa gì không? Thói quen của người Mỹ là hay dùng mẫu tự đầu trong mỗi chữ để đặt tên cho một ý niệm hay một tổ chức. Chẳng hạn khi bạn xưng một người là CEO là bạn đang dùng những mẫu tự đầu của chức vụ Chief Executive Officer (Giám Đốc Điều Hành).

Hoặc chữ NATO là một acronym cho tổ chức North Atlantic Treaty Organization (Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương). Có một chữ thường được xã hội Mỹ quen dùng là VIP. Đây là một acronym khác dùng cho chữ Very Importance Person (Người Quan Trọng). Tôi thì thích dùng chữ này để chỉ về một Very Influential Person (Người Có Ảnh Hưởng).

Hôm nay tôi muốn dùng một acronym đặc biệt để trình bày với bạn một bài học đặc biệt có liên quan đến toàn bộ đời sống của bạn và gia đình bạn. Trong tiếng Mỹ đó là chữ **FAITH**. Trong tiếng Việt chữ này được dịch là **ĐỨC TIN**. "Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài" (Hê-bơ-rơ 11:6).

Theo lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, giải pháp cho mối liên hệ của người với Trời và giải pháp cho mọi nan đề của người có liên quan đến đức tin. "Người công bình sống bởi đức tin." Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ người vâng lời mới tin. Bạn chỉ có thể được Trời cứu nhờ bạn tin cậy và vâng lời Trời.

### **FAITH CÓ Ý NGHĨA GÌ?**

**F** tượng trưng chữ **FORGIVENESS**. **Forgiveness là sự tha tội.**

Chúng ta không thể hưởng sự sống đời đời và lên thiên đàng nếu không được Trời tha tội.

**A** tượng trưng chữ **AVAILABLE**. **Available là có thể đạt được.**

Chúng ta có thể đạt được sự tha tội. Mọi người có thể được Trời tha tội, nhưng sự tha tội không phải tự nhiên mà có. Xem Giăng 3:16 và Ma-thi-ơ 7:21a.

**I** tượng trưng chữ **IMPOSSIBLE**. **Impossible là không thể nào có được.**

Đức Chúa Trời không thể nào cho phép tội lỗi bước vào thiên đàng. Bởi vì tánh Trời là thánh khiết, tình Trời là yêu thương. Trời là Đấng yêu thương nhưng Trời là thánh, Ngài phán xét chống nghịch tội lỗi. Trời yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi. Loài người tội lỗi của chúng ta không thể nào bước vào thiên đàng của Trời bởi vì hết thảy chúng ta đều là người mắc tội với Trời.

Vậy làm thế nào để một người mắc tội có thể được lên thiên đàng trong khi ở thiên đàng Trời không chấp nhận tội lỗi?

**T** tượng trưng chữ **TURN**. **Turn là ăn năn, quay trở lại.**

Mỗi người phải quay trở lại, phải đổi hướng đi. Quay khỏi tội lỗi và hướng về Trời. Chỉ quay về một mình Ngài mà thôi. "Trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời sống và chơn thật" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

**H** tượng trưng chữ **HEAVEN**. **Heaven nghĩa là Thiên Đàng.**

Thiên đàng bắt đầu ngay trong đời này và kéo dài tới tận đời sau. Đó là đời sống mới. Sống ý nghĩa và sống sung mãn. Sống những ngày trời trên đất.

Làm thế nào để bạn được Trời tha tội, nhờ đó bạn được vui hưởng thiên đàng?

Chúa Giê-su phán, "*Lòng các người chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa*" (Giăng 14:1) Câu này có nghĩa là bạn hãy quay trở lại để tin thờ Trời qua Con Một của Đức Chúa Trời. Dù đang ở đâu hay bạn đang hướng về đâu, điều trước tiên bạn cần làm ngay hôm nay là quay đầu trở lại.

Bạn hãy tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su và cầu xin Ngài tha tội. Hãy vận dụng đức tin của bạn. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa của bạn.

Bạn có thể cầu nguyện tiếp nhận Chúa như sau:

Lạy Chúa Giê-su, con biết con là người có tội và con đã làm buồn lòng Ngài. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi của con. Con biết rằng chỉ có tin cậy sự chết và sự sống lại của Ngài con mới được tha tội. Con muốn quay khỏi tội lỗi và trở lại thờ Trời. Con cầu xin Chúa ngự vào cuộc đời con để làm Chúa và Cứu Chúa của con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ thờ Trời bằng cách theo Trời, cầu Trời, yêu Trời và sống sẵn sàng cho ngày châu Trời. Con tạ ơn Trời đã tha tội cho con và cứu rỗi con. A-men.

HƯỚNG ĐI MINISTRIES

P.O. Box 570214

Dallas, TX 75357, USA

daotaomondo@gmail.com

www.huongdionline.com